

*กรอกข้อมูล
เฉพาะช่อง
ขาวเท่านั้น*

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปลัดจังหวัดสุโขทัย

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปลัดตำรวจหน่วยงาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

25

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

39

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2566

ผู้บันทึกข้อมูล

นายณรงค์ปรกรณ์ จีร์ภัทรโกติน

วันที่ส่งรายงาน

20 ก.พ. 66

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบ การ ประเมิน
1	นางสาวจวีร์รัตน์ ไชยเสน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
2	นางสาวจากรุวรรณ วรรณนิภา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
3	นายอรธวิท วั๊งการวรรณ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
4	นางสาวสุนทรินทร์ กระจินตา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
5	นายไชยยากร ทาดวงตา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
6	นางสาวจากรุพรรณ จันท์ตา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
7	นายมานิต กิตตินานนท์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
8	นางสาวอัครยวรรณ ขอบใจ	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
9	นายไพศาล อินสอาด	ปลัดสัตว์อำเภอชำนาญงาน	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
10	นางสาววิจิตรา นาคปิด	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
11	นายมานิตย์ นครกัณฑ์	ปลัดสัตว์อำเภออาวุโส	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
12	นายธีรพันธุ์ นาคผู้	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
13	นางสาวมนิตยชา พัฒนากิจไพฑูรย์	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
14	นางสุจิต จินตานพรัตน์	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
15	นายณรงค์ปรกรณ์ จีร์ภัทรโกติน	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
16	นายธีรยุทธ อินทร์เรือง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
17	นายเสฏฐวุฒิ ฤาปาวงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
18	นางสาวศรีวิภา ฤทธิร้อน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
19	นางสาวรจนา สิงพา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
20	นางกรรณิการ์ ผ่องทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
21	นางสาวลัดดาวัลย์ คำชู	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
22	นางสาววรรณรัตน์ จันตระกูล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
23	นายบุญยง รอดทุ่ง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบ การ ประเมิน
24	นายไพศาล ลาวรรณ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
25	ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ อุ่นใจดวง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
26	นางนภัสวรรณ สีหะวงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
27	นายสุกรีข ประเสริฐดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
28	นายเดชา พะโยม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
29	นายกฤษฎา พักบัว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
30	นางสาวนิรุตน วงศ์สมัย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
31	นายสมหมาย บุญเม่น	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
32	นายอนุกุล ยิ่งนิยม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	ม.ค.-ก.พ.66	3.15	-	มี	1
33	นายพศวัต อินทร์กลอย	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
34	นางสาวกฤษณา เรืองจ้อย	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
35	นายอภิรักษ์ อินทร์สัตยพงศ์	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
36	นางสาวชนิษฐา กล้าแข็ง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
37	นายจิรภัฏ ทะนันทชัย	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
38	นางสาวกัญญาณัฐ ถินเครือจีน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
39	นางสาวทอฝัน คำมา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
40	นางนิตยา ใจสงคราม	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
41	นายประยุก บังควร	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
42	นายชัยภูมิ ปักชี	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
43	นายทักษิณ นันทะชัย	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
44	นายพิสิฐ ตันนิกร	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
45	นางสาวพีรยา พินิจมนต์	ปศุสัตว์อำเภอปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
46	นายชัยทัตต์ อีสริยศปัญญา	ปศุสัตว์อำเภออาวุโส	ข้าราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
47	นางจิราภรณ์ เลิศล้ำ	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
48	นายเทียนชัย แก้วจันทร์	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบ การ ประเมิน
49	นายประจักษ์ ธรรมราช	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
50	นางสาวจิตินา แก้วจา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
51	นางสาวกัญญา กันทะวงค์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
52	นายจิรวัฒน์ ใจสงคราม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
53	นางสาวอัญชลี ตาทิพย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
54	นางสาวเขมวิกา สุขวิญญา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
55	นายณัฏวทร ทับแปลง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
56	นายวรสิทธิ์ นกสิทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
57	นางสาวลลลลลลิล แสงวงลาภ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
58	นางสาวจิราพร อุตบัววงศ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
59	นายอนิชา กุลกาศ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
60	นายศราวุธ เข้มเพ็ชร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
61	นายเสน่ห์ เกตุทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
62	นางสาวมลธิชา วงษ์สุวรรณค์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
63	นางสาวรัตนา บุญสม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
64	นายธนดิษฐ์ จำยหนู	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
65	นางสาววิภารัตน์ รอดทุ่ง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2
66	นายณรงค์ปกรณ์ จีรภัทรโกคิน	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	สำนักงาน ก.พ.	มิ.ย.-ส.ค.66	3.40	-	มี	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบ การ ประเมิน

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	หน่วยงานที่ จัด	ช่วงเวลา (วันที่)	จำนวน ชั่วโมง	ค่าธรรมเนียม หลักสูตร (ถ้ามี) (บาท)	รายงานผล การนำไปใช้ ประโยชน์	รอบ การ ประเมิน
-----	---	----------------	--------	---------------------------------	--	--------------	--------------------	----------------------	------------------	---	------------------------------------	-----------------------